

ธอส.ลุ้นสินเชื่อ 1 แสนล้านสิ้นปีนี้ ดอกเบี้ย 0% แยกภาระ 400 ล้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อ 8 เดือนรวมมูลค่า 70,000 ล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 90,000 ล้านบาท คาดจนถึงสิ้นปีจะได้ยอดประมาณ 100,000 ล้านบาท ส่วนมาตรการดอกเบี้ย 0% หากมีการอนุมัติเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ธอส.ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ย 400 ล้านบาท พร้อมทั้งวาง 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งประสมภ้ยน้ำท่วม ส่วนโครงการบ้านพอดีกับ ธอส.นั้น ผลงานชื่อ "บ้านร่มพอดี" ครีวรางวัลชนะเลิศ



▶อ่านต่อหน้า 4



ต่อจากหน้า 3

ธอส.

นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 70,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90,000 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ในช่วงที่ผ่านมา มาตรการของภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนก็ตาม แต่สินเชื่อของ ธอส.ก็ไม่ได้ชะลอตัวแต่อย่างใด คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าประมาณ 100,000 ล้านบาท ส่วน 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไร คงต้องดูกันอีกครั้ง

โครงการบ้านหลังแรก บ้านดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ในวงเงินรวม 25,000 ล้านบาทนั้น ปัจจุบัน ธอส.ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อไปแล้วประมาณ 16,000-17,000 ล้านบาท และมีการเบิกสินเชื่อไปแล้ว 12,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การก่อสร้างบ้านยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับผู้ขอสินเชื่อส่วนใหญ่เอกสารและหลักฐานไม่ครบ ขณะนี้กำลังพิจารณาหลักฐาน และรอให้ลูกค้าโอน โดยให้เวลาจนถึงสิ้นปีนี้ หากไม่มาโอนก็ยกเลิก

ไปเลย

"ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดมาตรการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ย 0% ได้ แต่หากมีการอนุมัติเงินกู้ 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการนี้จะกระทบต่อ ธอส.ที่แบกรับภาระดอกเบี้ยประมาณ 400 ล้านบาท"

นายวรวิทย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสมภ้ยน้ำท่วมว่า ธอส.มี 3 มาตรการหลักที่จะช่วยเหลือ ได้แก่ 1. การมอบดูยยังชีพจำนวน 4,000 ชุดสำหรับผู้ประสมภ้ยน้ำท่วม 2. บริจาคเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ไปช่วยเหลือผู้ประสมภ้ย 3. หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บ้านเรือนเสียหาย ธอส.จะยกเว้นการผ่อนชำระเงินเป็นเวลา 4 เดือน หากเสียหายหนักจริงๆ ก็จะขยายการยกเว้นการผ่อนชำระเงินมากขึ้น

ส่วนโครงการ "บ้านพอดี กับ ธอส." ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) และได้มีระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือตลอดจนความสนใจจากคณะนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมากในการส่งรูปแบบไอเดียต่างๆ เข้าร่วมประกวดในโครงการ การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แบบจนได้ผู้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้ความตั้งใจที่จะผลักดันสานต่อโครงการเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นที่เยาวชน

ไทยเป็นสำคัญได้บรรจุไว้ในแผนประจำปีของธนาคาร โดยมีการนำเสนอรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนโดยผู้เข้าร่วมการประกวดในโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือกจากผลงานทั้งหมดเหลือเพียง 12 ผลงาน

สำหรับผลการตัดสินนั้น นักศึกษาจาก Raffles Design Institute ในผลงานบ้านร่มพอดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ Eco Thai House, ยุงข้าวกับตุ่มน้ำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีราชชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น ●